

รายชื่อที่ปรึกษา นักวิจัย

รายชื่ออาจารย์แสดงความจำนงเป็นที่เล็งงนักวิจัยรุ่นใหม่ (สำรวจเมื่อ ก.พ.57)

ลำดับ	ยศ	ชื่อ	สกุล	หน่วยงาน (กอง อาชีพใหม่)	ประสบการณ์ การวิจัย (ปี)	สาขาที่ให้คำปรึกษา	ช่วงเวลาที่ท่านสะดวก ในการให้คำปรึกษา
1	พ.อ.หญิง	สุพัตรา	วัชรเกตุ	ภพฐ.กศ.วพบ.	10		จ. - ศ. (0830 - 1630)
2	พ.ท.หญิง	ปราณี	อ่อนศรี	ภพฐ.กศ.วพบ.	10	การออกแบบการวิจัยและพัฒนา	อาจพิจารณาเป็นราย ครั้งหรือประสานก่อน
3	พ.อ.หญิง	สายสมร	เฉลยกิตติ	ภพบ.กศ.วพบ.	15	<ul style="list-style-type: none"> - การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและเพื่อขอทุน - การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรม - การออกแบบวิจัยเชิงทดลอง - การออกแบบการวิจัยเชิงสำรวจ - การออกแบบการวิจัยและพัฒนา/นวัตกรรม - การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ - การออกแบบการวิจัยแบบผสม (Mixed method) - การออกแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน - การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ - การเขียนรายงานการวิจัย - การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ - การบริหารจัดการโครงการวิจัย 	เข้าวันหยุด
4	พ.ต.หญิง	แอน	ไทยอุดม	ภอศ.กศ.วพบ.	4 - 5	การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรม	ป่วยวันหยุด
5	พ.ท.หญิง	รังสิณี	พูลเพิ่ม	ภสศ.กศ.ชพบ.	5	การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและเพื่อขอทุน	
6	พ.ต.หญิง	สรินทร์	เชี่ยวชาญ	ภสจ.กศ.วพบ.		<ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบการวิจัยแบบผสม (Mixed method) - การสร้างเครื่องมือวิจัย - การบริหารจัดการโครงการวิจัย 	ตามต้องการ + สะดวก
7	พ.ต.หญิง	พจนนา	เปลี่ยนเกิด	ภสจ.กศ.วพบ.	10	<ul style="list-style-type: none"> - การเลือกประเด็นปัญหาที่ต้องการทำวิจัย - การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรม 	แล้วแต่กรณี แต่ขอให้ แผนการเข้าพบ เพื่อ การนัดหมายที่ตรงกัน
8	ร.อ.หญิง	องค์อร	ประจันเขต	ภอช.กศ.วพบ.	6	<ul style="list-style-type: none"> - การเลือกประเด็นปัญหาที่ต้องการทำวิจัย - การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรม - การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Causal Relationship Model) - การออกแบบการวิจัยเชิงสำรวจ - การออกแบบการวิจัยและพัฒนา/นวัตกรรม - วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการกับ ข้อมูลเชิงปริมาณ - การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลงผลข้อมูลเชิง ปริมาณ - การสรุปผลการวิจัย การอภิปราย และ ข้อเสนอแนะ 	ช่วงเวลาราชการ (0830 - 1630)

ลำดับ	ยศ	ชื่อ	สกุล	หน่วยงาน (กอง)	ประสบการณ์ การวิจัย (ปี)	สาขาที่ให้คำปรึกษา	ช่วงเวลาที่ท่านสะดวก ในการให้คำปรึกษา
9	พ.ท.หญิง	ศรันยา	กิจพาณิชย์	กปค.วพบ.	5	การออกแบบการวิจัยเชิงสำรวจ	อาจพิจารณาเป็นราย ครั้งหรือประสานก่อน ล่วงหน้า
10	พ.ต.หญิง	สรานันท์	อนุชน	กปค.วพบ.	4	- การสร้างเครื่องมือวิจัย - วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการกับ ข้อมูลเชิงปริมาณ	อาจพิจารณาเป็นราย ครั้งหรือประสานก่อน ล่วงหน้า
11	พ.ท.หญิง	อภิญา	อินทร์รัตน์	กศ.วพบ.	10	-การออกแบบการวิจัย (เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และแบบผสม การจัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป	นัดหมายนอกเวลาราชการ
12	พ.อ.หญิง	อรวรรณ	จุลวงษ์	กศ.วพบ.	10	การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบ การวิจัยแบบผสม การวิเคราะห์ข้อมูลและการ แปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพ	